

THÔNG BÁO BẦU CỬ

Nay xin thông tri rằng một dự luật sẽ được đệ trình cho các cử tri thuộc Khu Học Chánh Capistrano Unified trong Tổng Tuyển Cử vào ngày 2 Tháng Mười Một, 2010. Nếu được thông qua bởi cử tri thuộc Khu, phương pháp bầu Chương Quản của Khu Học Chánh Capistrano Unified sẽ đổi từ phương pháp “từ khu chương quản” (đắc cử chung bởi các cử tri được ghi danh trong toàn khu) sang phương pháp “bởi khu chương quản” (đắc cử chỉ bởi các cử tri ghi danh trong khu chương quản).

Nay cũng xin thông tri thêm rằng có một dự luật công khổ phiếu sẽ được đệ trình cho các cử tri thuộc Khu Học Chánh Magnolia trong Tổng Tuyển Cử vào ngày 2 Tháng Mười Một, 2010. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri ghi danh bầu cho dự luật sẽ chấp thuận khu học chánh phát hành và bán những công khổ phiếu mà có đến \$16,300,000 cho mục đích cung cấp tài chánh để thu mua và cải tiến bất động sản và cung cấp đồ đạc, xây cất và trang bị cơ sở trường học của Khu Học Chánh. Những dự án trường học cụ thể được liệt kê trong “Liệt Kê Dự Án Công Khổ Phiếu” trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri: www.ocvote.com.

Nay cũng xin thông tri thêm rằng có một dự luật công khổ phiếu sẽ được đệ trình cho các cử tri thuộc Khu Học Chánh Anaheim City trong Tổng Tuyển Cử vào ngày 2 Tháng Mười Một, 2010. Việc thông qua dự luật này bởi ít nhất là 55 phần trăm của cử tri ghi danh bầu cho dự luật sẽ chấp thuận khu học chánh phát hành và bán những công khổ phiếu mà có đến \$169,300,000 cho mục đích cung cấp tài chánh để cải tiến trường học chỉ được dùng trong các trường tiểu học địa phương. Những dự án trường học cụ thể được liệt kê trong “Liệt Kê Dự Án Công Khổ Phiếu” trên trang mạng của Sở Ghi Danh Cử Tri: www.ocvote.com.

Nay cũng xin thông tri rằng Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri đã quyết định ngày giờ cuối để đệ trình biện luận ủng hộ hoặc chống lại ba dự luật này là ngày 9 Tháng Tám, 2010, vào 5:00 giờ chiều, tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri, 1300-C South Grand Avenue, Santa Ana. Biện luận không được nhiều hơn 300 chữ. Không được quá 5 chữ ký trên bất cứ biện luận ủng hộ hay chống lại dự luật. Để biết thêm chi tiết về biện luận dự luật, có một “Tập Sách Chỉ Dẫn Đệ Trình Biện Luận Dự Luật Lá Phiếu” được cung cấp tại văn phòng Sở Ghi Danh Cử Tri (714-567-7600) và trên trang mạng, www.ocvote.com.

Ngày 28 Tháng Bảy, 2010.

Neal Kelley
Giám Đốc Sở Ghi Danh Cử Tri
Quận Orange